

**Thư Số 154 Gửi  
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.**

\*\*\*

**Phạm Bá Hoa**

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, nhóm cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi -và đồng đội của tôi- vào trại tập trung Long Giao trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung Suối Máu tháng 10/1975, chuyển đến trại tập trung Yên Bái trên đất Bắc ngày 16/6/1976, chuyển xuống trại tập trung Nam Hà tháng 4/1978, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam ngày 29/3/1991 trong đợt HO5 sang Thái Lan làm thủ tục, và ngày 5/4/1991 đặt chân đến Hoa Kỳ tị nạn. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi nhóm cầm quyền Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì nhóm cầm quyền Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, **vi Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn**, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nửa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gửi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.

Với lá thư này, tôi tóm lược những bản tin liên quan đến:

1. Ông Nguyễn Phú Trọng chết để lại chính sách cai trị độc tài:
  - a. Chính trị Việt Nam trong giai đoạn Nguyễn Phú Trọng cầm quyền.
  - b. Chính trị Việt Nam sau khi Nguyễn Phú Trọng chết.
  - c. Việt Cộng trấn áp nhưng người chỉ trích chính sách của ông Trọng.
2. Liên Hiệp Quốc tuyên bố Việt Cộng vẫn bịt miệng giới hoạt động nhân quyền.

\*\*\*

## 1. Ông Nguyễn Phú Trọng chết để lại chính sách cai trị độc tài.

### a. Chính trị Việt Nam trong giai đoạn ông Trọng cầm quyền.

David Hutt là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên Cứu Trung Âu về các vấn đề Châu Á (CEIAS), đồng thời là một cây viết chuyên mục cho tờ The Diplomat. Bài bình luận "Watching Europe in Southeast Asia" này phát trên đài RFA, là quan điểm của riêng ông chứ không phản ánh quan điểm của đài RFA.

Vào bài ...

**"Ngày 19/7/2024, đảng cộng sản Việt Nam thông báo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Ông Tô Lâm, nhận chức Chủ Tịch Nước hồi tháng trước, giờ đây tạm thời đảm nhận chức vụ của ông Nguyễn Phú Trọng.**

**"Ông Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011, đã cố gắng làm sống lại một chế độ đang sa lầy trong các cuộc tranh đoạt cá nhân, tìm kiếm lợi ích, và tiến thân trong những năm đầu thập niên 2010. Tham nhũng tràn lan đến mức công chúng không còn tâm phục khẩu phục. Tư tưởng và đạo đức suy đồi. Các phong trào dân chủ bị quyền lực của đảng đe dọa.**

"Nhưng, thể chế mà ông Trọng nỗ lực chữa trị, đã để lại tình trạng như thế nào?

**"Ở bên ngoài, sự độc quyền của đảng được Công An bảo vệ. Đảng đã gia tăng đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền, trong khi xoa dịu công chúng bằng việc hạ bệ những kẻ tham nhũng có địa vị, có tên tuổi, nhưng không cùng phe nhóm. Khu vực tư nhân cũng bị hạn chế, để không có mối đe dọa nào đối với quyền lực của đảng..**

**"Trong nội bộ đảng, ông Trọng đã để lại một sự bung bét. Ông Tô Lâm -Bộ Trưởng Bộ Công An- và Thủ Tướng Phạm Minh Chính, đã lợi dụng chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng của ông Trọng để thực hiện các lợi ích của mình, đồng thời loại bỏ những đối thủ trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Bí Thư vào năm 2026.**

"Ủy viên Bộ Chính Trị đã bị sa thải nhiều hơn bất cứ nhiệm kỳ nào trước đây. Hai Chủ Tịch Nước đã phải "từ chức" trong vòng hai năm. Nhân sự Bộ Chính Trị hiện nay là các nhà quân sự và an ninh trị, đó là hai phe phái -đôi khi là đối thủ của nhau- nắm giữ quyền lực. Ông Tô Lâm, nếu chánh thức trở thành Tổng Bí Thư, ông ta có những ý tưởng rất khác ông Trọng về bản chất của đảng cộng sản.

"Trong thời kỳ đầu của chiến dịch chống tham nhũng, ông Trọng đã phát biểu rằng "bắt chuột tránh bẻ bình", hàm ý rằng chống tham nhũng là để bảo vệ đảng cộng sản trong tình trạng mong manh, chứ không phải để phá nó tan tành từng mảnh.

"Tuy nhiên, trong nỗ lực tiêu trừ tham nhũng ở một thể chế tham nhũng, ông Trọng đã làm xói mòn hết các quy định mà đảng cộng sản Việt Nam đã có. Ông Trọng đã vi phạm "ba chuẩn mực" lớn mà đảng đưa ra vào đầu những năm 1990: Một là, các ủy viên Bộ Chính Trị được kỳ vọng sẽ nghỉ hưu ở tuổi 65. Hai là, các cá nhân chỉ có thể giữ các vị trí cấp cao nhất tối đa hai nhiệm kỳ. Và ba là, không ai có thể cùng lúc nắm giữ hai trong bốn vị trí quyền lực nhất đất nước, là Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, và Chủ Tịch Quốc Hội.

"Ba chuẩn mực này đã tạo ra một cấu trúc mà các chính trị gia có thể đấu đá về các chính sách, thường khá khốc liệt, nhưng không làm toàn bộ máy sụp đổ vì chia rẽ. Có thể có sự luân phiên thường xuyên giữa các phe phái, và mạng lưới vùng miền khác nhau, có nghĩa là không có một nhóm nào ngự trị quá hai nhiệm kỳ.

"Hà Nội gọi đây là "dân chủ tập trung". Tất nhiên, nó không phải là dân chủ, mà là một hình thức đa nguyên mà về lý thuyết, đã giúp ngăn đảng không rơi vào tình trạng độc tài đến mức như ở Bắc Hàn, Cuba, hay Trung Cộng thời ông Tập Cận Bình. Ông Trọng đã phá vỡ tất cả các quy tắc này. Từ năm

2018 đến năm 2021, cùng lúc ông nắm giữ chức Tổng Bí Thư và Chủ tịch Nước, là người đầu tiên làm điều này. Và sắp tới, ông Tô Lâm có thể lặp lại tiền lệ này.

“Ông Trọng qua đời khi đang ở nhiệm kỳ thứ 3 của mình, mà lẽ ra ông phải nghỉ hưu hồi năm 2021, hoặc sớm hơn.

“Với chiến dịch chống tham nhũng, đã tập trung quyền lực vào tay một số người ít ỏi trong Bộ Chính Trị. Chính Trị, trong khi bộ máy đảng ở cấp tỉnh và thành phố đã bị loại bỏ hoặc hạn chế, để tập trung quyền lực cho bộ máy đảng cấp trung ương. Đảng thống trị chính phủ. Bộ Công An giám sát tất cả. Quyền lực dồn lên trung ương, và kỷ luật được thực thi bởi những người ngồi ghế cao nhất. Chiến dịch này làm gia tăng quyền lực vô thời hạn.

“Ai có thể chỉ ra thế nào là đạo đức thật sự, và những cán bộ nào là thật sự có đạo đức trong nhóm người đã và đang điều hành chiến dịch chống tham nhũng này? Trong một bài phát biểu về chống tham nhũng, ông Trọng hối thúc đảng “tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ, nhất là người đứng đầu, tăng cường giám sát trong nội bộ tập thể cầm quyền...”.

### **Thời gian chín muồi cho chính sách cai trị độc tài**

“Thật sự thì ông Trọng là một nhà tư tưởng, một người theo chủ nghĩa Mác-Xít tận tụy, nhưng ông có đạo đức (thứ đạo đức cộng sản. PB Hoa) hơn các đồng chí của mình. Giống như ông hồ chí minh, ông Trọng coi sự thoái hóa đạo đức là căn nguyên gốc rễ của mọi vấn đề. Ông Trọng là một kiểu nhà xã hội chủ nghĩa như Che Guevara, người tin rằng để thay đổi một hệ thống, cần thay đổi hành vi của con người, và có thể tạo ra "con người mới xã hội chủ nghĩa”.

“Nhưng, ông Trọng phát hiện ra điều mà hầu hết người bên ngoài đã biết, những người ở đỉnh cao của thể chế này đã dựa vào quyền lực mà tham nhũng. Cũng từ quyền lực, họ kết tội tham nhũng đối với những đối thủ của họ. Tất cả mọi người có vị trí quan trọng trong đảng hoặc bộ máy nhà nước, đều có những tham nhũng mà giới quân sự, an ninh chính trị, và Công An đều biết, vì vậy mà ông nhân danh đảng buộc những người đó phải từ chức hoặc sa thải đã tăng lên gấp bội. Hơn 13 năm qua, ông Trọng đã bắt được một số “chuột” -nói theo cách ẩn dụ của ông ấy- một con số thật sự rất lớn. Nhưng tham nhũng vẫn lan tràn, và ông ấy đã khiến cho “chiếc bình” trở nên mỏng manh dễ vỡ hơn.”

Và sau cùng: “Ông Trọng đang trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam”. Hành động của ông Trọng đã làm xói mòn các chuẩn mực của đảng cộng sản, và sự tích tụ quyền lực cần thiết để đấu tranh chống tham nhũng, đã là cơ hội cho sự xuất hiện một cuộc đảo chánh của nhân vật độc tài với một đảng cộng sản quyền lực ....” (Dường như ông ám chỉ Tướng Tô Lâm, Chủ tịch Nước. Tóm lược bài trong e-mail diendantuoihac@ .... ngày 22/7/2024, dẫn tin từ bài bình luận của ông David Hutt trên đài RFA cùng ngày).

### **b. Chính Trị Việt Nam sau khi ông Trọng chết.**

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chết vào nửa cuối nhiệm kỳ thứ ba 2021-2025, sẽ ảnh hưởng chính trị Việt Nam ra sao, các chuyên gia và các nhà quan sát trong nước lẫn quốc tế, chia sẻ với đài RFA, như sau:

- **Giáo Sư Zachary Abuza:** “Ông Trọng sẽ được ghi nhớ nhiều điều. Trong đó, điều đầu tiên ông Trọng sẽ được ghi nhớ là nhiệm kỳ Tổng Bí Thư thứ ba chưa từng có của ông, vậy là ông đã phá vỡ quy tắc hai nhiệm kỳ được thiết lập từ thời kỳ đổi mới 1986. Và theo hầu hết các nhà phân tích, quyết định không về hưu sau nhiệm kỳ 2 của ông Trọng là quyết định ảnh hưởng lớn đến chính trị Việt Nam về sau”.

- **Tiến Sĩ Nguyễn Quang A,** nhà quan sát chính trị Việt Nam ở Hà Nội:

“Quyết định không về hưu sau khi hết hai nhiệm kỳ của ông Trọng, gắn liền với nhiều thất bại khác của ông Trọng, trong đó, thất bại lớn nhất là không tìm được người kế vị ông. Đó là một di sản rất dở của ông ấy, vì ông ấy ngồi xồm lên Điều Lệ Đảng. **Ông Trọng là người tham quyền cố vị.** Ông ấy đã thất bại hoàn toàn trong việc chọn người kế vị. Mọi chế độ đều cần có cơ chế chọn người kế vị giỏi, một cách minh bạch để việc kế vị diễn ra tốt đẹp. Đáng tiếc là **ông ấy đã thất bại.** Đến bây giờ ông ấy đã ra đi, quyền lực của ông không được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả là chính trị Việt Nam sắp tới sẽ ra sao”.

“Giờ đây, kỷ nguyên của ông Nguyễn Phú Trọng đã qua, kỷ nguyên của ông Tô Lâm bắt đầu. Chúng ta khó lòng mà nhìn thấy trước được là kỷ nguyên mới này sẽ đi tiếp như thế nào. Tôi có hai giả thuyết: **“Một là, nhìn về những gì trong quá khứ của ông Tô Lâm, là ông đã bắt nhiều nhà hoạt động xã hội, và soạn thảo nhiều bộ luật thắt chặt kiểm soát người dân. Và hai là, khi đã nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, ông Tô Lâm có thể thực hiện một số cải cách. Nhưng những cải cách của ông có thể sẽ xảy ra đấu tranh đòi hỏi từ người dân, từ sức ép quốc tế, và nhiều yếu tố khác”.**

- **Giáo Sư Carlyle Thayer**, Đại Học UNSW Canberra, Australia:

**“Ông Nguyễn Phú Trọng là người kiên trì các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng hồ chí minh, là người đề xướng xây dựng đảng, và cai trị độc đảng. Ông cũng là người thực dụng trong chính sách đối ngoại, nhưng ông là người phản đối nghiêm khắc diễn biến hòa bình và “cách mạng màu”.**

“Quyết định của Bộ Chính Trị giao quyền lực cho Tô Lâm làm người tạm quyền thay ông Trọng là một quyết định thận trọng, vì nó mang lại khoảng thời gian gần 18 tháng để chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 vào đầu năm 2026. Đây là thời gian cần thiết để chuẩn bị nhân sự, cũng như chính sách kinh tế xã hội, và chính sách đối nội đối ngoại trong nhiệm kỳ 2026-2030.

“ Ông Tô Lâm cũng có thể sửa đổi Cương Lĩnh và Điều Lệ của Đảng, cùng những chính sách quan trọng khác. Ngoài ra, ông Lâm sẽ giám sát công việc của tiểu ban nhân sự, trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các ứng cử viên tranh cử vào Ủy Ban Trung Ương mới, nhất là “tứ trụ cầm quyền”.

- **Giáo sư Zachary Abuza**, chuyên gia về Việt Nam tại Đại Học Chiến Tranh Quốc Gia Hoa Kỳ:

“Hy vọng trong thời gian ông Tô Lâm nắm quyền Tổng Bí Thư, sẽ chấm dứt đấu đá chính trị nội bộ trong 17 tháng tới cho đến khi đại hội đảng lần thứ 14. Mặc dù Việt Nam tự hào về khả năng cầm quyền tập thể, và đã tách biệt các chức vụ Chủ Tịch Nước với Tổng Bí Thư, nhưng nhiều khả năng là ông Tô Lâm sẽ nắm giữ cả hai, như ông Trọng đã làm từ năm 2018-2021 sau cái chết của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang. **Ban Chấp Hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, không hài lòng với sự bất ổn chính trị do tham vọng của ông Tô Lâm, nên có thể bầu ra Bộ Chính Trị và Tổng Bí Thư hoàn toàn mới”.**

“Năm 2013, ông Trọng nói “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất, chỉ sau Cương Lĩnh của Đảng”. Ông ta đặt cương lĩnh đảng cộng sản cao hơn Hiến Pháp quốc gia. **Ông Trọng là người ôm ấp ý thức hệ cộng sản suốt đời.** Mong rằng trong thời gian tới, đảng cộng sản Việt Nam sẽ bầu ra một Tổng Bí Thư có kinh nghiệm thực tế, bởi lẽ nền kinh tế Việt Nam quá phức tạp đối với nhân vật mới vào nghề”.

**“Ông Trọng giống như Tập Cận Bình, luôn khẳng định quyền kiểm soát của đảng cao hơn là sự tăng trưởng kinh tế, vì vậy mà Bộ Chính Trị hiện tại có rất ít kinh nghiệm về kinh tế, vì có đến 5 người trong Bộ Chính Trị xuất thân từ Công An và 3 người từ Quân Đội. Ông Trọng sẽ được nhớ đến với chiến dịch chống tham nhũng trong suốt 13 năm cầm quyền của ông, nhưng người ta cũng nhớ đến ông Trọng vì chiến dịch đót lò của ông đã khiến đảng yếu đi về mặt thể chế”.**

**- Luật sư Đặng Đình Mạnh:**

*“Lúc này chẳng ai có thể thách thức được vị thế số một của ông Tô Lâm trước cơ hội tiếp nhận chiếc ghế Tổng Bí Thư. Đồng thời, sẽ sớm tiếp nhận hợp nhất với chức vụ Chủ tịch Nước mà ông ấy đang nắm giữ. Bộ Chính Trị đang thu giang sơn về một mối dưới bàn tay của lực lượng Công An, nhưng người ta “khó mà tin vào điều ấy sẽ giúp mở ra thời kỳ ổn định chính trị dưới nòng súng. Trái lại, hệ thống quyền lực chính trị Việt Nam ở thượng tầng sẽ vẫn tiếp tục bất ổn trong tương lai gần.*

*“Vì ông Nguyễn Phú Trọng tự đặt ra ngoại lệ “trường hợp đặc biệt” để duy trì quyền lực cá nhân của mình trong nhiệm kỳ thứ ba từ đầu năm 2021, đã chẳng khác gì việc mở chiếc hộp “Pandora” đầy tai ác, khi ông ấy tùy tiện dẫm đạp lên điều lệ đảng. Điều đó gây nên hậu quả rất nghiêm trọng về sự khủng hoảng niềm tin, tôn trọng điều lệ đảng đối với các đảng viên cao cấp đầy tham vọng, trước cơ hội thay đổi nhân sự theo cách không cần tuân thủ điều lệ đảng nữa. Ông Tô Lâm sẽ sớm nắm giữ chiếc ghế Tổng Bí Thư theo cách ấy. Xứ sở này, còn trả giá đến mức nào nữa ...!”*

*“Đảng viên và cả người dân, sẽ nhớ ông Trọng là “chủ lò đốt” chỉ vì mục đích nào đó, chứ không phải để củng cố đảng. Nhưng qua hành động đó, ông Trọng đã phơi bày trọn vẹn bản chất của chế độ là không có gì khác ngoài một tập thể lãnh đạo bất tài, ăn tàn, phá hoại... Lúc nào cũng chỉ nhằm nhằm trấn lột tài sản của người dân. Đến mức độ, công chúng không thể thấy cái đảng cầm quyền ấy có giá trị gì để mà củng cố.”*

*“Nhiều người đã công khai ao ước có một Gorbachev cho Việt Nam -nhân vật đã làm tan rã Liên Bang Xô Viết- nhưng thật ra có cần Gorbachev nữa không, khi Nguyễn Phú Trọng đã làm tan rã “lòng dân, ý đảng”, chỉ có “lòng dân chán ghét đảng độc tài, tàn phá tan hoang đất nước”. Không ai nghi ngờ nỗ lực của ông Trọng muốn cứu đảng để duy trì được quyền lực chính trị độc tôn. Thế nhưng, cũng cần thấy là không có cái gọi là “thế lực thù địch” nào phá hoại đảng giỏi hơn ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là di sản tồi tệ của ông Nguyễn Phú Trọng”.*

**- Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư Đại Học Ottawa, Canada:**

*“Ông Trọng là “một người cộng sản kiên định, giáo điều, và mù quáng. Dù biết phần lớn các đồng chí bên cạnh đã không còn tin vào chủ nghĩa xã hội, nhưng ông vẫn tiếp tục hô hào bảo vệ chủ nghĩa xã hội, “bảo vệ đảng cộng sản như bảo vệ con người trong mắt mình. Chính ông từng thú nhận rằng, đến hết thế kỷ 21 này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”, vậy mà ông vẫn thành tâm kiên trì xây dựng cái không bao giờ có đó. Ông Trọng là người cộng sản cuối cùng ở Việt Nam, vì chỉ có ông ấy là thực sự tin cái điều không tưởng đó”.*

*“Ông Trọng ra vẻ như một người tận tụy trong sạch hóa hàng ngũ đảng thông qua chiến dịch chống tham nhũng mà người dân hay gọi một cách nôm na là “đốt lò”. Ông sẽ được nhớ đến như là “người đốt lò vĩ đại nhất” của đảng, nhưng sự nghiệp “đốt lò” của ông vĩnh viễn theo ông, bởi tham nhũng là căn bệnh ung thư của chế độ, và nếu không thay đổi chế độ thì đảng này sẽ không bao giờ trong sạch”.*

**Cái gọi là di sản “ngoại giao cây tre”.**

**- Giáo Sư Carlyle Thayer, Đại Học UNSW Canberra, Australia:** *“Một trong những di sản mà ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhớ tới là thuật ngữ “ngoại giao cây tre”. Nhưng theo nhận định của Luật Sư Vũ Đức Khanh thì học thuyết “ngoại giao cây tre” không có nội hàm, cũng chẳng có học thuyết gì sâu xa, mà chỉ là một “chiêu trò để sinh tồn” trước khi một trật tự thế giới mới ra đời, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các siêu cường”.*

**- Tiên Sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị Việt Nam ở Hà Nội:** *“Đối với người dân, ít nhất trong nhiều năm nữa, sẽ có nhiều người nghĩ rằng ông Trọng là người trong sạch. Ông ấy “đốt lò chống tham nhũng”, ông ấy có chính sách “ngoại giao cây tre” uyển chuyển và thực dụng. Nhưng, đó*

chỉ là giả định về cách nhìn của số đông người dân do bị tuyên truyền mà ra. Theo nhận xét của tôi, **di sản của ông ấy chính là người tham quyền cố vị, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin, và cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại.** Về chính sách ngoại giao như “mở cửa”, nâng cấp bang giao với Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, đó là chính sách đối ngoại do Bộ Chính Trị quyết định khoảng hơn 20 năm nay, chứ không phải riêng của ông ấy”. (tóm lược bài trong e-mail diendanocs@ .... ngày 20/7/2024, dẫn tin từ đài RFA)

### **c. Việt Cộng trấn áp những người chỉ trích chính sách của ông Trọng.**

Truyền thông Việt Cộng loan tin, nhà nước đã xử phạt một loạt những người đăng tải những nội dung bị cáo buộc là “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, và nhân phẩm của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian chuẩn bị quốc tang cho ông.

**Ngày 21/7/2024, báo Tiền Phong** có bản tin: **“Công An tỉnh Hòa Bình đã gọi một người tên NĐL ở huyện Lạc Thủy, và một người tên BVL ở huyện Lạc Sơn, có hành vi trên hệ thống internet xúc phạm đến cố TBT Nguyễn Phú Trọng. Hai người này đã bị Công An yêu cầu gỡ bài viết trên internet, bị lập biên bản và phạt tiền theo quy định của pháp luật. Theo đó, người tên BVL đã “đăng bài, bình luận xuyên tạc, phê phán những người bày tỏ lòng tiếc thương ông TBT, và xúc phạm uy tín danh dự cá nhân ông Tổng Bí Thư. Tại cơ quan Công An, ông BVL khai là do thiếu hiểu biết và nhận thức lệch lạc.”**

**Ngày 20 và 21/7/2024, theo báo Pháp Luật:**

*“Tại thành phố hồ chí minh, có ba người dân bị Công An xử phạt về hành vi tương tự như trên. Ba người đàn ông này tên ĐQV, TMK, và TTN, trong độ tuổi 39-40, cư trú tại quận 9, quận 12, và Thủ Đức. Họ là nhân viên giao hàng, làm kinh doanh, và thất nghiệp. Công An cho biết, ba người này đã đăng tin giả mạo, tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, và nhân phẩm của cố TBT Nguyễn Phú Trọng. Họ đã bị Phòng An Ninh hệ thống internet, và phòng chống tội phạm sử dụng kỹ nghệ cao, phối hợp với Công An các địa phương gọi đến làm việc, răn đe, và làm cam kết không tái phạm. Hai trong ba người này đã bị phạt 7.500.000 đồng và 5.000.000 đồng”.*

“Phòng An Ninh hệ thống internet, và phòng chống tội phạm sử dụng kỹ nghệ cao”, cũng cho biết: *“Đã theo dõi trên hệ thống internet, và phát hiện một số người ở trong nước và ngoại quốc, đã “xuyên tạc và phủ nhận những thành tích đóng góp to lớn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng”, và sẽ tiếp tục rà soát để gọi họ đến cơ quan làm việc. Công An thành phố hồ chí minh đã cảnh báo người dân phải tuân thủ pháp luật khi phát ngôn trên internet liên quan đến cố TBT, cảnh giác trước các tin tức không chính xác, và ra lệnh cho các đơn vị trực thuộc phải trừng phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm”.*

Kết luận của đài VOA: *“Nhiều người ở Việt Nam sử dụng hệ thống internet đã bị xử phạt hoặc bị kết án vì những đăng tải mà nhà cầm quyền cho là “xúc phạm” hay “bôi nhọ” nhà cầm quyền. Để kiểm duyệt những tin tức mà họ cho là xấu là độc, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong những năm qua đã thắt chặt các quy tắc internet, với đỉnh điểm là Luật An Ninh Mạng có hiệu lực từ năm 2019”.*

Trong báo cáo của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) đưa ra năm 2023, có đoạn: *“Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị”, và rằng nhà cầm quyền dưới sự cai trị của đảng cộng sản, đã “hạn chế nghiêm ngặt” quyền tự do ngôn luận, và các quyền căn bản khác”.* (tóm lược bài trong e-mail diendantuoihac@ .... ngày 23/7/2024, dẫn tin từ đài VOA cùng ngày)

## **2. Liên Hiệp Quốc tuyên bố Việt Cộng vẫn bịt miệng giới hoạt động nhân quyền.**

**Ngày 18/7/2024, tổ chức Liên Minh Xã Hội Dân Sự Thế Giới** (gọi tắt Anh Ngữ là CIVICUS) công bố bản phúc trình về **nhân quyền tại Việt Nam**, có đoạn:

*“Việt Nam nỗ lực có hệ thống nhằm bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, và blogger, bao gồm cả việc bỏ tù họ theo điều luật an ninh quốc gia, hạn chế quyền tự do đi lại của họ, cũng như*



tra tấn và đối xử tệ bạc với họ khi giam giữ. Nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ các nhà hoạt động, và tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến cả trước lẫn sau kỳ **Đánh Giá Định Kỳ Phổ Quát** (gọi tắt Anh ngữ là UPR) của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 5/2024. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông, kiểm duyệt trực tuyến, và kiểm soát trên phương tiện truyền thông xã hội, cũng như các hạn chế đang diễn ra đối với các cuộc biểu tình ôn hòa”.

“**Ngày 19/7/2024, ông Josel Benedit** -chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của CIVICUS- trong tin nhắn gửi **Đài Á Châu Tự Do** (RFA), có đoạn:

“Điều vô cùng thất vọng, là bất chấp việc xem xét nhân quyền tại **Hội Đồng Nhân Quyền** hồi tháng 5/2024, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn phớt lờ các khuyến nghị của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, nhằm bảo đảm các quyền tự do căn bản, chấm dứt các hành vi bắt giữ tùy tiện những người bảo vệ nhân quyền, những người bất đồng chính kiến chính trị, và các nhà báo.

“Điển hình là hai tuần trước, nhà cầm quyền **Việt Nam đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình** -Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế của Bộ Lao Động & Thương Binh & Xã Hội- ông là một nhà cải cách quyền lao động, với cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước, vi phạm Điều 337 của Bộ Luật Hình Sự. Vào thời điểm bị bắt, ông Bình đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công Ước 87 của ILO, nếu được thông qua sẽ bảo đảm cho người lao động quyền thành lập công đoàn độc lập mà không cần xin phép trước”.

Hai tuần sau UPR, nhà cầm quyền **Việt Nam bắt và khởi tố ông Vũ Minh Tiến** -người đứng đầu bộ phận chính sách và pháp lý của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, và là Giám Đốc Viện Công Nhân & Công Đoàn (IWTO) cũng theo cáo buộc của Điều 337. Ông Tiến đang dẫn đầu các nỗ lực về Dự Luật Lao Động của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Ông được giao nhiệm vụ sửa đổi Luật Công Đoàn, có thể được Quốc Hội ký thành luật vào cuối năm 2024. Tiếp theo là nhà cầm quyền Việt Nam cũng bắt và khởi tố Luật Sư **Trần Đình Triển**, và nhà báo độc lập **Trương Huy San**. .

**Đàn áp quyền bày tỏ quan điểm.**

**Ông Benedict** nói trên đài RFA rằng: “... “**Hồi tháng 5/2024, Hội Đồng Nhân Quyền** cũng kêu gọi: “Nhà cầm quyền Việt Nam bãi bỏ hoặc xem xét lại các điều 117, 118, và 331 của Bộ:luật Hình Sự để hài hòa với luật pháp quốc tế. Thay vì xem xét những khuyến nghị này, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục vũ khí hóa các điều luật này, và bắt giữ các nhà hoạt động và nhà báo, vi phạm nghĩa vụ nhân quyền của mình.”

Trong phúc trình của **tổ chức CIVICUS** có đoạn: “Quan tâm đến sức khỏe của **nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn** -đang thụ án tù 11 năm ở trại giam Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu-.biên tập viên của trang Việt Nam Thời Báo thuộc Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam. Sức khỏe của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn khỏe suy giảm trầm trọng, do không được chăm sóc và điều trị y tế đầy đủ trong thời gian bị giam giữ”.

**Tổ chức CIVICUS** cũng nhắc đến bài viết của đài RFA về trường hợp nhà hoạt động **người Khmer Krom tên Triệu Siêu**, bị tình Sóc Trăng từ chối cấp “Sổ Thông Hành” (Việt Cộng gọi là “hộ chiếu”), vì các hoạt động nhân quyền, như phổ biến “Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền” và Tuyên Bố của Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người Bản Địa...“. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế -đặc biệt là Liên Hiệp Âu Châu- gần đây đã tổ chức đối thoại nhân quyền với Việt Nam, thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam bãi bỏ các luật lệ đàn áp, bãi bỏ việc truy tố và sách nhiễu các nhà hoạt động, và những người khác thực hiện quyền của họ, và trả tự do ngay tức khắc vô điều kiện cho tất cả các nhà hoạt động đang bị bỏ tù”.

“Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại Giao Việt Nam với đề nghị bình luận về bản phúc trình của tổ chức CIVICUS, nhưng chưa nhận được phản hồi. Tổ chức Liên Minh Xã Hội Thế Giới (CIVICUS) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, một liên minh toàn cầu nhằm tăng cường hành động của công dân và xã hội dân sự trên toàn thế giới. Tổ chức này liên tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia và vùng

*lãnh thổ có không gian “đóng” đối với xã hội dân sự, đồng nghĩa với việc nhà nước không tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa, và lập hội”.* (tóm lược bài trong e-mail diendantuoihac@.... ngày 24/7/2024, dẫn tin từ đài RFA ngày 19/7/2024)

## Nhận định chung.

Các Anh để ý xem, mỗi khi Công An bắt người đều nói là người đó vi phạm luật pháp, cứ như họ rất tôn trọng luật pháp. Mà đúng là Công An tôn trọng luật pháp, nhưng **luật pháp của họ là do Bộ Công An soạn thảo với nội dung trong mục đích “bảo vệ đảng”**, vì nhóm cầm quyền cao nhất của Bộ Công An ít nhất cũng là thành viên trung ương đảng. Vì bảo vệ đảng, nên phải dùng những nhóm chữ mờ hồ về phạm tội để biến hành động chính trị sang tội hình sự. Dự luật trình lên Quốc Hội, mà Quốc Hội thông thường có đến 90% là đảng viên cộng sản, mà đảng viên là phải tuân lệnh của đảng.



Các Anh hãy nhớ, Bộ Chính Trị ngồi trên đầu các ngành Lập Pháp (Quốc Hội), Hành Pháp (chánh phủ), và Tư Pháp (tòa án), trong khi Cương Lĩnh Đảng cũng trên Hiến Pháp. **Vậy, chính xác là đảng cộng sản ngồi trên đầu tổ quốc Việt Nam.**

Các Anh hãy đọc nhóm chữ trong khung hình của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh bên cạnh để hiểu rõ hơn. Ông ấy nói hồi đầu tháng 9/1990 như sau: **“Tôi cũng biết rằng, dựa vào trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng”**. Ông Linh nói câu này trước khi sang Thành Đô dự hội nghị với Trung Cộng, từ đó có Biên Bản Thành Đô mà Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng vào năm 2060.

Vậy là, Việt Nam thời đảng cộng sản cai trị, chính xác là Bộ Chính Trị cầm quyền theo Cương Lĩnh đảng cộng sản, trong khi Chánh Phủ và Hiến Pháp chỉ để phô trương với người dân và quốc tế.

## Kết luận.

Tôi chọn lọc và sử dụng bài viết của các tác giả nói lên sự thật trong xã hội Việt Nam thời cộng sản, để mọi người Việt Nam trong nước nói chung, và Các Anh trong quân đội nói riêng, nhận rõ **bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam là độc tài + dối trá + tự cao + tham nhũng**.

“**Độc Tài**” là khi cầm quyền, họ vẫn tổ chức Lập Pháp + Hành Pháp + Tư Pháp, nhưng tất cả nhân vật đứng đầu của các tổ chức từ trung ương đến tận góc ngách các địa phương, đều là đảng viên nắm giữ, cộng thêm “đảng ủy” bên cạnh các tổ chức đó để thi hành lệnh của Bộ Chính Trị, mà Bộ Chính Trị không bị cơ quan nào giám sát cả. Nói rõ hơn, Bộ Chính Trị đứng trên đầu Tổ Quốc và Dân Tộc. “Đảng” là trên hết, còn Tổ Quốc với Dân Tộc chẳng có ý nghĩa gì với nhóm cầm quyền Việt Cộng.

“**Dối Trá**”, vì người dân không bao giờ chấp nhận chế độ độc tài, nên nhóm cầm quyền phải dối trá và buộc người dân phải tin vào họ, bằng cách áp dụng chính sách giáo dục dối trá trong hệ thống học đường, trong khi chính sách tuyên truyền của Ban Tuyên Giáo Trung Ương, sử dụng cả hệ thống truyền thông phát thanh phát hình và báo chí sách vở nhà nước để giáo dục toàn xã hội, và tuyên nhiên không có báo chí tư nhân.

*(Các Anh hãy đọc lời của bà Nguyễn Thị Từ Huy bên cạnh)*

“**Tự Cao**” là khi thành lập đảng cộng sản Việt Nam họ tự xưng là “đại diện cho giai cấp công nhân và nông dân”, mà hai giai cấp này mức độ hiểu biết rất giới hạn, vậy mà nhóm đảng viên trong Trung Ương Đảng luôn tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ”. Trí tuệ thông thường còn không có, mà lại tự xưng **đỉnh**





cao trí tuệ. Nhưng sau khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi hồi tháng 4/1975, họ nhận ra người dân Việt Nam Cộng Hòa được hưởng chính sách giáo dục “Nhân Bản - Dân Tộc - Khai Phóng”, nên người dân có đức tính nhân hậu, ăn nói nhẹ nhàng, giao tiếp nhân sự với lòng nhân ái, và giới trí thức với những bằng cấp đại học và trên đại học được thế giới tự do công nhận.

Thấy vậy, nhóm cầm quyền Việt Cộng bày ra cái gọi là “chính sách học tại chức”. Tức là, vẫn ngồi tại ghế Chủ Tịch hay Bí Thư tỉnh này tỉnh khác, Phó Thủ Tướng hay Thủ Tướng, thậm chí là Chủ Tịch Nước hay Tổng Bí Thư Đảng, ..v.v.. ghi tên vào đại học A hay đại học B, Đảng Ủy trường đại học đó ra lệnh phát bằng cấp. Vậy là căn cứ theo những bằng cấp -nhưng không có kiến thức- rồi cùng nhau tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” dù trong bộ não cộng sản của họ chỉ là bùn đen nhầy nhụa.

Và “**Tham Nhũng**”, vì luật pháp là để bảo vệ đảng, nên những đảng viên cầm quyền từ trung ương xuống đến địa phương chỉ cần cùng phe nhóm với “chủ lò đốt” là Tổng Bí Thư là mạnh tay tham nhũng. Có bị bắt thì chia cho tòa án một số tiền nào đó mà họ gọi là “khắc phục hậu quả” thì nhận bản án nhẹ. Rồi trong thời gian ngồi tù, tù nhân cần bất cứ thứ gì mà nhà tù cấm, cứ chi tiền cho các Quản Giáo thì có ngay. Hằng năm có những dịp đặc xá, cứ rải cho Chánh và Phó Giám Thị một mớ là ra tù sớm thôi. Trại giam T16 thuộc Bộ Công An, đặc biệt nhốt tù tham nhũng là Tướng Công An lẫn Tướng Quân Đội, rồi Bộ Trưởng Thứ Trưởng, Tổng Giám Đốc Giám Đốc ..v.v..., được hưởng dẫn như vậy.

Vì vậy mà tôi vững tin là khi hàng ngũ cầm quyền Việt Cộng hỗn loạn, hoặc Trung Cộng hỗn loạn, đó là cơ hội giúp Các Anh cùng đồng bào đứng lên diệt trừ chế độ độc đảng độc tài và độc ác trên quê hương Việt Nam, trong khi Cộng Đồng Chúng Tôi Tị Nạn Việt Cộng tại hải ngoại, rất nhiều thuận lợi để vận động các quốc gia trợ giúp chúng ta cùng xây dựng chế độ Dân Chủ Tự Do và phát triển toàn diện, cùng lúc hòa nhập vào cộng đồng thế giới. Từ đó, người Việt Nam chúng ta sẽ nâng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sử, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.

Hãy nhớ, “**Tự do** là nền tảng cho sự phát triển của đất nước. **Dân chủ** là nền tảng cho sự phát triển bền vững. **Muốn được sống trong Tự Do Dân Chủ, chính chúng ta phải tranh đấu, vì Tự Do Dân Chủ không phải là quà tặng.**”

Texas, ngày 01 tháng 08 năm 2024

Phạm Bá Hoa

\*\*\*\*\*

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:  
<http://www.vietnamvanhien.org/phambahoa.html>

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)



VIỆT NAM VĂN HIẾN

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10800 TÁC PHẨM